



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

สหกรณ์ชาวสวนผลไม้จันทบุรีเร่งระบายผลผลิตสู่ตลาด จับมือคู่ค้าห้างโมเดิร์นเทรดและผู้ส่งออกขยายช่องทางจำหน่าย

กรมส่งเสริมสหกรณ์เดินทางสนับสนุนสหกรณ์ชาวสวนผลไม้ในภาคตะวันออกรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกร พร้อมคัดคุณภาพเพื่อป้อนสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ พร้อมจัดลงนามข้อตกลงทำธุรกิจร่วมกับห้างค้าปลีก ผู้ส่งออกและเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดต่าง ๆ ในปริมาณ ๑๘,๒๕๐ ตัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการระบายผลผลิตไม่ให้กระจุกตัวในพื้นที่ ป้องกันปัญหาภาวะผลไม้ล้นตลาด

ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์มีนโยบายในการสนับสนุนสหกรณ์ชาวสวนผลไม้ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อส่งจำหน่ายสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ ด้วยระบบกลไกตลาดปกติ โดยเน้นการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกับห้างค้าปลีก ผู้ส่งออก ผู้ค้าส่ง และเครือข่ายสหกรณ์ทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทำธุรกิจระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตผลไม้กับสหกรณ์และภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ เพื่อผลักดันให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต การบริการและการตลาด ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคผลไม้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ทั้งนี้ เมื่อปลายเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหกรณ์ในจังหวัดจันทบุรีกับคู่ค้าผลไม้ เพื่อซื้อขายผลไม้ในช่วงฤดูการผลิต ได้แก่ เงาะ มังคุด ลองกอง และสละ ในปริมาณผลผลิต ๑๘,๒๕๐ ตัน ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด กับผู้ส่งออก บริษัท ริชฟิลด์ เฟรชฟรุต จำกัด และห้างแมคโคร ปริมาณผลผลิต ๓,๕๕๐ ตัน สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด กับห้างเทสโก้ โลตัสและห้างแมคโคร ปริมาณผลผลิต ๒,๖๐๐ ตัน สหกรณ์การเกษตรระยอง จำกัด กับห้างเทสโก้ โลตัส ห้างแมคโครและ บริษัทริชฟิลด์ เฟรชฟรุต จำกัด ปริมาณผลผลิต ๖,๓๘๕ ตัน สหกรณ์การเกษตรนายายอาม จำกัด กับห้างแมคโครและ บริษัท ริชฟิลด์เฟรชฟรุต จำกัด ปริมาณผลผลิต ๑,๐๐๐ ตัน สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธ.ก.ส.จันทบุรี กับบริษัทสยามอินเตอร์สวีท จำกัด ปริมาณผลผลิตเงาะและมังคุด ๖๐๐ ตัน และสหกรณ์ในจังหวัดจันทบุรียังเชื่อมโยงธุรกิจจำหน่ายผลไม้ให้กับเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดต่าง ๆ และพ่อค้าในพื้นที่อีกในปริมาณ ๔,๑๑๕ ตัน นอกจากนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดสรรงบประมาณ ๑ ล้านบาท เพื่อจัดซื้อตะกร้าพลาสติกบรรจุผลไม้มอบให้สหกรณ์ ๘ แห่งในจังหวัดจันทบุรี ได้นำไปใช้ในการรวบรวมและขนส่งผลไม้ไปยังคู่ค้าได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

“เดือนมิถุนายน เป็นช่วงที่ปริมาณผลไม้จะออกสู่ตลาดปริมาณมาก หากไม่วางระบบบริหารจัดการผลผลิตที่ดี อาจส่งผลให้เกิดปัญหาเรื่องผลไม้ล้นตลาดและราคาตกต่ำได้ กรมฯมีนโยบายในการสนับสนุนให้สหกรณ์เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านตลาดผลไม้ โดยการพัฒนาคูณภาพผลผลิตให้เป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อผลไม้จากสหกรณ์ และสร้างความมั่นใจให้กับคู่ค้า ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสทางการตลาดผลไม้ให้แก่สหกรณ์ ควบคู่ไปกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการค้าร่วมกับคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการช่วยขยายตลาดและเพิ่มยอดจำหน่ายผลไม้ของสหกรณ์ให้มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ขณะเดียวกันสมาชิกสหกรณ์ก็ยังสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่เป็นธรรม ซึ่งจะส่งผลต่อธุรกิจของสหกรณ์เกิดความมั่นคงยิ่งขึ้นด้วย” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว